



กองเกษตรสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 607/2552

20 กันยายน 2552

เกษตรฯ เติมน้ำแรงค์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน เดินตามเป้าหมาย WHO และ OIE กำจัดโรคให้หมดไปภายใน ค.ศ. 2020 พร้อมกับทุกประเทศทั่วโลก

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน พร้อมกันกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่เยาวชน ไปถึงระดับชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พันธกิจ “Working Together to Make Rabies History” ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่มุ่งดำเนินการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากทุกประเทศทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2020 หรือในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเชื่อมั่นว่าการรณรงค์ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปตลอดไม่เฉพาะในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้พร้อมๆ กับประเทศอื่นได้อย่างแน่นอน และนอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้แล้ว จะประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อร่วมมือกันผลักดันเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยง ดูแลสัตว์อย่างถูกวิธี การป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวัง ให้กว้างขวางไปถึงกลุ่มคนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนในการป้องกันหรือช่วยเหลือให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปอีกด้วย

ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ที่ติดต่อมาถึงคนที่เกิดขึ้นมาในโลกหลายพันปีและยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน เป็นปัญหาทางสาธารณสุขทำให้คนและสัตว์ที่ป่วยแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานทุกรายในแต่ละปีโรคพิษสุนัขบ้าทำให้คนเสียชีวิตกว่า 55,000 ราย ทั่วโลก ซึ่ง 95% หรือประมาณ 52,250 ราย เกิดในเอเชียและแอฟริกา และประมาณ 30-60% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สำหรับในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวประมาณ 10-20 ราย/ปี ถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มาก แต่ก็จะต้องเดินหน้ารณรงค์อย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับทั่วโลก ให้ประชาชนชาวไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ และองค์การเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก และขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องดังกล่าวพร้อมกันทั่วโลก โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปีหน้า (พ.ศ. 2553) กรุงเทพมหานคร จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อสานต่อกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
